



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)

ตามคำสั่งศาลปกครองในคดีหมายเลขดำที่ บ.๖๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ทุเลาการ  
บังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิเสธไม่รับสมัคร ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น  
ประกอบกับคำวินิจฉัยของประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็น  
ควรให้เพิ่มชื่อ ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์  
ประจำ และให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมติคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

*fnr*

(รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)  
ประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒	คณะกรรมการดำเนินการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อ -กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ จากคณาจารย์ประจำ -กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ครั้งที่ ๒ จากข้าราชการ -กำหนดหมายเลขประจำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เรียงลำดับ ตามตัวอักษร)	- คณะกรรมการดำเนินการฯ	
๒	๑ พ.ย. ๒๕๖๒	ประกาศรายชื่อและหมายเลข ประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เรียงลำดับตามตัวอักษร)	- คณะกรรมการดำเนินการฯ	
๓	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.	หน่วยเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ เฉพาะจากคณาจารย์ ประจำ *สำหรับข้าราชการใช้ผลการลงคะแนน เสียงเลือกตั้งวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๒	- คณะอนุกรรมการ ดำเนินการฯ ในแต่ละเขต จังหวัด	ให้เก็บรักษาหีบเลือกตั้งไว้ เป็นความลับรอผลการ เลือกตั้งในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๒ และ
๔	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.	หน่วยเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๒ จากคณาจารย์ประจำและ ข้าราชการ	- คณะอนุกรรมการ ดำเนินการฯ ในแต่ละเขต จังหวัด	ให้รายงานผลการนับ คะแนน ส่งมายังเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฯ อย่างช้าในวันทำการถัดไป <b>หมายเหตุ</b> ผู้มีสิทธิ ลงคะแนน ใช้สิทธิได้เพียง ครั้งเดียว
๕	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒	ส่งแบบรายงานสรุปผลคะแนน เลือกตั้งพร้อมบัตรเลือกตั้งและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้องทั้งหมด โดย ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)	- คณะอนุกรรมการฯ	ให้ส่งถึง นางสาวพัชรินทร์ จินตนา กองบริหารงาน บุคคล มทร.ล้านนา
๖	๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๒	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อสรุปผลการ เลือกตั้งและประกาศผลการ เลือกตั้ง และนำผลการเลือกตั้ง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	- คณะกรรมการดำเนินการฯ	

*fn*